

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๔/ว ๑๖๓๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ปรับเปลี่ยนการดำเนินการโครงการและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๔/ว ๘๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จำนวน ๑ ชุด  
๒. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด  
๓. แผนการอบรมตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม  
สูงวัย ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมที่ ๒  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย พร้อมทั้ง  
ให้จังหวัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมที่ ๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการโครงการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๑ ในการนี้  
เพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังนี้

๑. แจ้งปรับเปลี่ยนการดำเนินการโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับ  
การอบรมตามแผนการอบรมโครงการฯ

๒. ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ ให้ผู้เข้ารับการอบรม  
ทราบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อขอให้หนังสือแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
ก่อนวันอบรม ๓ วันทำการ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/tVaGB> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวภัทรีจิรัสมิ์ ธัชเมธรัตน์/นายพีระพงษ์ รอดจินดา

/นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย โทร ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

